



# สารสโมสรโรตารีบางรัก



ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565



จากใจนายก	2
President's Talk	
สถิติการประชุม	3
Attendance Report	
ข่าวสารจากภาค	4
News From D 3350	
สารจากวิทยากร	5 - 8
From Our Guest Speaker	
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์	9 - 11
A Week In Review	
วิทยากรสัปดาห์หน้า	12
Next Speaker	
สัปดาห์หน้ามีอะไร	13
Coming Up Next Week	

**สโมสรโรตารีบางรัก โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน**

**2 ถนน เจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500**

**โทรศัพท์: 089-484-5656**

**ROTARY CLUB OF BANG RAK Royal Orchid Sheraton Hotel**

**2 Charoen Krung Road Soi 30, Siphya Bangrak, Bangkok 10500 Thailand**

**E-mail : rotarybangrak2020@gmail.com**

**www.rotarybangrak.org, www.facebook.com/rotarybangrak**





นาย.ปราณี วิทยเมธ



### มวลมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่านคะ

การประชุมวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก**คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ** ซึ่งมาบรรยายในหัวข้อ “ลงทุนอย่างไรในปี 2023” ท่านได้กรุณาจัดเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดและเกือบจะเป็นแบบ real time มีกราฟแสดงสถิติต่างๆ ที่ช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดใหม่มาก นักลงทุนสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้มากทีเดียว สิ่งที่ท่านฝากไว้คือเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึก เราทุกคนควรช่วยกันทำให้เรื่องนี้ลดน้อยลงโดยสามารถใช้โมเดลของประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในเรื่องนี้ ส่วนการลงทุนควรมองโลกในแง่ลบไว้บ้าง ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแต่หาก conservative มากไปก็จะเสียโอกาส

วันนี้โรทาแรคเตอร์จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์มานำเสนอโครงการ “ค่ายจุดประกายฝันเพื่อน้องครั้งที่ 12” ที่จะนำโรทาแรคเตอร์และคณะ 40 คน ไปยัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2565 เพื่อนำความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและแจกยาสามัญที่จำเป็นแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านตามเป้าหมาย ตลอดจนจัดสันทนการให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้านด้วย คุณเอาโรตารีบางรักหลายท่านก็ยินดีให้การสนับสนุนเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 16,000 บาท

เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม Safe Roads Save Lives ซึ่งภาค 3350 จัดให้เป็นกิจกรรมใหญ่ประจำปีกิจกรรมหนึ่ง นายกสโมสรโรตารีบางรักจึงจะไปร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนแก่นักเรียนโรงเรียนวัด ราชธานีวาส ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมนี้มีการทำสัญญา MOU กับทางภาครัฐหลายหน่วยงานด้วยเช่นกัน

สัปดาห์หน้าจะเป็นการบรรยายหัวข้อ “เทียว (ทิพย์) อิตาลีกับอาจารย์บุสกา” เราคงจะได้รับความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับประเทศอิตาลีเป็นอย่างมาก เพราะท่านเป็นนักบรรยายที่เก่งฉกาจ มีความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาและประเทศอิตาลีมากท่านหนึ่ง และอีก 1 สัปดาห์ถัดไปวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เราจะได้รับเกียรติจาก**ท่านไพจิตร วิบูลย์ธนสาร** รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อ “การค้าไทย-จีน ในปี 2023” เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง และสมาชิกที่มีมิตรสหายที่สนใจเรื่องนี้สามารถแจ้งข่าวล่วงหน้าได้แต่เนิ่นๆ ค่ะ สถานที่ที่จะเป็นที่โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน เช่นเดิม

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ



ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

นายกปราณี วิทยเมธ

นายกสโมสรโรตารีบางรักปี 2565-66



การประชุมประจำสัปดาห์  
ครั้งที่ 14/2565-66  
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รหัสสโมสร	22170	
สมาชิกทั้งหมด	63	ท่าน
เข้าประชุม	20	ท่าน
ประชุมทดแทน	8	ท่าน
ขาดประชุม	35	ท่าน

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประจำสัปดาห์ **45.90%**  
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย **42.73%**

### แขกสโมสร

สโมสรโรทาแรคท์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์	2	ท่าน
แขกสโมสร	3	ท่าน
<b>รวม</b>	<b>25</b>	<b>ท่าน</b>







135 Sukhumvit Rd.55  
Soi.11,Khwaeng Khlong Tan Nuea  
Khet Watthana,Bangkok 10110  
E-mail: iidam3350@gmail.com

ผวก.मितสีทาเกะ อิตะ  
ผู้ว่าการภาคปี2565-2566  
DGN.Mitsuetaka HIDA  
District Governor 2022-2023

135 ถนนสุขุมวิท 55 ซอย 11  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร10110  
Mobile: 084 758 5575

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เรื่อง การสรรหาผู้ว่าการภาค ปี 2568-69 ภาค 3350 โรตารีสากล

เรียน นายกสโมสร ทุกท่าน

ตามที่มีหนังสือแจ้งผลของการสรรหาผู้ว่าการภาค ในปี 2568-69 ลงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามข้อบังคับโรตารี มาตรา 12.030.10 : " ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา Challenges " ของคำแนะนำคู่มือปฏิบัติการโรตารี 2562 จึงขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า

อน. ธวัชชัย ฉัตรวิทยานนท์

สโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมินทร์

เป็นผู้ว่าการภาค ปี 2568-69

และจะเป็นผู้ว่าการภาคคนอิมินิเดสซิเนท (ผวนด) นับตั้งแต่วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และจะดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

(ผวก. มิตสีทาเกะ อิตะ)

ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2565-66



คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  
ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
ลงทุนอย่างไรใน ปี 2566

ปัจจัยหลักของโลกในปี 2566 เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเสี่ยงต่อภาวะถดถอย , ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศอาจเกิดภาวะหนี้ท่วมตัว , การเมืองระหว่างประเทศยังร้อนแรง, ราคาโภคภัณฑ์อาหารอยู่ในระดับสูงจากสงครามและน้ำท่วม, ค่าเงินผันผวนทั่วโลก และปี 2566 จะมีการเลือกตั้งในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

ที่ได้ประโยชน์ที่สุด USD แข็ง 2 วันนี้อ่อนมานิดหนึ่งเมื่อเทียบกับ **เงินบาท** ก็ถือว่า แข็งอยู่ ที่ได้ประโยชน์อีกอันคือ **น้ำมัน** ตอนนี้เริ่มอ่อนลงมาแล้ว แต่อยู่ระดับสูงเมื่อเทียบกับ **Bitcoin** ลงเยอะไม่ควรลงทุนเลยโอกาสเสียเยอะมาก

**ทองคำ** เริ่มตกมาตลอดซื้อถือได้แต่ไม่ได้ให้อะไรมากมาย ณ จุดนี้ไปซื้อ **พันธบัตร** น่าสนใจมากกว่า

**เงินเยน** อ่อนเมื่อเทียบกับ USD เวลาลงทุนอย่าไปฝืนตลาดจะทำอะไรต้องรอดตลาดสงบก่อนค่อยทำ รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศพยายามจะพยุงค่าเงินตนเองซึ่งไม่มีทางทำได้ **เงินเยน** เมื่อเทียบกับ USD ณ จุดนี้ **เงินเยน** ก็พอจะอยู่ได้ตราบดีที่ดอกเบี้ยของเงิน USD กับดอกเบี้ยของ **เงินเยน** มีความแตกต่างเยอะขนาดนี้ก็มีโอกาสที่ **เงินเยน** จะอ่อนค่าลงอีก

**Bitcoin** ระยะยาวตอนนี้อยู่ที่จุดยังพอไปได้ แต่ถ้ามาจากไม่มีอะไรเลย สูงสุด คืนสู้สามัญได้

USD เทียบกับ **บาท** 1 ปีที่ผ่านมาอ่อนไปค่อนข้างเยอะ แต่เมื่อเทียบกับสกุลอื่น ๆ ถือว่าอ่อนน้อย 38 คิดว่าไม่น่าจะเกินตรงนั้นในในระยะอันใกล้นี้ ถ้าเงินไหลเข้าเร็ว ๆ USD จะลงมาได้ อีก **ค่าเงินบาท** อยู่ระหว่าง 37-38 ท่านจะเป็นผู้ส่งออกหรือจะเป็นผู้นำเข้า ตอนนีถือว่าไม่แข็งมากไม่อ่อนมาก

**เงินปอนด์** อ่อนค่าลงมาก อังกฤษหนี้ท่วมปัญหาเยอะสำหรับสมาชิกๆ นายกคนใหม่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังก็ลำบากอยู่ เพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้เห็น **เงินปอนด์** แข็งค่าอย่างรวดเร็ว

ยูโรทุกอย่างอ่อนค่าหมด

**หยวน** กับ **บาท** **หยวน** แข็งค่าขึ้นค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ **บาท** ตอนหลังวิกฤตโควิดใหม่ ๆ ไปถึง 5 บาทกว่า ๆ ตอนนี่อ่อนค่าลงนิดหน่อยเพราะปัญหาภายในของจีนด้วยการปิดประเทศยาวนานก็เป็นประเด็นแต่เริ่มกระเตื้องขึ้นแล้ว





**Dow Jones** พุ่งลงเยอะมาก 1 ปีย้อนหลังลงไปต่ำสุดตอนเดือนมิถุนายนที่หนึ่งและ  
มาลงอีกที่ตอนเดือนกันยายน ถ้าย้อนไปจะเห็นว่า ณ จุดนี้ **หุ้นฝั่งตะวันตก**สูงกว่าตอนที่เกิด  
โควิด เพราะฉะนั้นนักลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้ไม่ได้ขาดทุนจริง ๆ ขาดทุนกำไร การลงทุน  
สมัยนี้ไม่มีอะไรที่ลงทุนแล้วถ้อยยาวต้องมีการซื้อและขายเพื่อที่จะได้ทำกำไรจากความผันผวน

**Nikkei** **หุ้นญี่ปุ่น**ตกแต่ยังสูงกว่าจุดที่ต่ำเยอะ ๆ จุดที่เกิดโควิดเดือนมีนาคม ตอนนี  
ขึ้นสูงกว่าตอนนั้นอีก แต่จริง ๆ ผู้ลงทุนขาดทุนกำไรเฉย ๆ

**NASDAQ** ลงเยอะมาก ๆ จาก 15,000 หายไป 1 ใน 3 เหลือ 10,500 ลงไปเยอะมาก ๆ  
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แต่ ณ จุดนี้ก็ยิ่งสูงกว่าช่วงโควิด ปี 2020

**หุ้นจีน**เป็นเหมือนปราชเซียน ขึ้นแล้วลงแบบซันเลย แต่เวลาขึ้นทะยานเร็วมาก  
2 - 3 วัน ขึ้นไป 10% ตอนนีแต่จะอยู่ที่เส้นกลาง จะลงต่อหรือจะขึ้นต่อ ถ้าขึ้นต่อไปโอกาสก็ยัง  
มีได้อยู่หลายเปอร์เซ็นต์

**หุ้นจีนที่จดทะเบียนตลาดฮ่องกง**หรือเรียกว่า **H-Shares** ก็เหมือนกันเวลาลงลง  
พร้อมกัน ขึ้นหรือลงพร้อมกันตลอด

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** ตอนที่เกิดโควิดเราตกหนัก ตอนนีขยับขึ้นมาแต่  
ไม่ได้สูงเกินกว่าเดิมของเราเลย เรายังมีโอกาสไปได้อีก นั่นคือสิ่งที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์  
ของเราปีนี้ตกน้อยกว่าใครในแถบนี้ แต่ต้องเปลี่ยนกลุ่มเล่นอันที่เคยดีอาจจะไม่ดีเท่า เดิม

**โลกทัศน์ ทองแดง** ตอนเดือนมีนาคมขึ้นไปสูงมากแล้วก็ตกลงมาแล้ว ความ  
ต้องการของทั่วโลกลง เนื่องจากเกิดสงครามทุกอย่างชะลอ ตอนนี้อยู่กลาง ๆ น่าจะไปได้  
ในช่วงนี้โอกาสลงแรง ๆ อีกคงจะไม่มี แต่โอกาสที่จะขึ้นสูง ๆ อีกก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ จะบูม  
เร็วไหม เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วอาจอยู่ภาวะถดถอย โอกาสที่เศรษฐกิจโลก จะบูม  
แรง ๆ ในปีหน้าจะไม่ค่อยมี อาจต้องอีกปีหนึ่งคือในปี 2567

ปีหน้าจะเป็นปีที่อยากแนะนำให้ Safe ตัวเองก่อนคือไม่รู้จะอะไรห่วยอะไรก็อย่า และอัตรา  
ดอกเบี้ยพวกตราสารหนี้ พันธบัตร/หุ้นกู้ ต่าง ๆ ดีขึ้นแล้วสูงขึ้นแล้ว ททยอยลงทุนได้หรือพัก

**น้ำตาล** ราคาตกลงแล้วก็ยังไม่ได้ตกมากนัก

**ข้าวโพด** ขึ้นไปสูงมากเพราะขาดแคลนตอนเกิด **สงครามยูเครน**ตอนต้นปี แล้วก็ลง  
มาตอนนี้อยู่นอน ๆ คือขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของตอนเกิด **สงครามยูเครน**ทำให้อาหารแพง

**ข้าวสาลี** ขึ้นไปเยอะมากเพราะส่งออกไม่ได้ **ยูเครน**ส่งออกข้าวสาลีอันดับ 1 ของโลก  
ตกลงมา ตอนนีก็ยิ่งสูงกว่าช่วงเกิดสงครามชนิดหนึ่ง



**ข้าวไทย** ยังไม่ได้ไปไหนมากมายนัก แพงไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว แต่ประเด็นคืออันที่ตกลงมาชั่วคราวเพราะน้ำท่วมปีนี้ไร่นาเสียหายเยอะ เราคงได้เห็นข้าวทรงตัวอันดับสูง

ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 **หุ้นโลก** -20.94% ค่าความผันผวน 17.56% **หุ้นตลาดเกิดใหม่** -26.95% ค่าความผันผวน 17.00% **S&P500** -19.68% ค่าความผันผวน 20.22% ค่าความผันผวนของตลาดพัฒนาแล้วสูงกว่าตลาดเกิดใหม่สูงกว่าตลาดหุ้นโลกรวมกัน แปลว่าเพราะมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นเยอะ **หุ้นเวียดนาม** -34.48% ค่าความผันผวน 19.47% **Nikkei** -3.19% ค่าความผันผวน 17.37%

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** -1.51% ค่าความผันผวน 9.30% **กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของโลก** -25.92% ค่าความผันผวน 16.44% **Commodity** 22.25% ทั้งอาหารทั้งน้ำมัน ค่าความผันผวน 19.37% **พันธบัตรรัฐบาลไทย** -7.63% เพราะดอกเบี้ยขึ้น ค่าความผันผวน 3.62% **ทองคำ** -6.38% ค่าความผันผวน 12.57% **น้ำมัน** 15.48% ค่าความผันผวน 41.19% **Bitcoin** -59.57% ค่าความผันผวน 53.26% ในทุก 10 เดือนแรกของปีนี้เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนใน 10 เดือนแรกแล้วบอกว่าได้กำไรเก่งมาก ส่วนใหญ่ขาดทุนหมด แต่ว่าถึงแม้จะขาดทุนแต่ถ้าพอร์ตของเรามีการกระจายการลงทุนได้ดีเราจะขาดทุนไม่มาก

**Asset Correlation** มีความสัมพันธ์กันอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลง บางอันก็ขึ้นไปพร้อม ๆ กัน บางอันลงพร้อม ๆ กัน เวลาเราเลือกไม่เอาไปลงทุนในอันใดอันหนึ่งเพราะว่าจะทำให้เวลาหมดตัวก็หมดจริง ๆ **หุ้นโลก** 1 แปลว่าไปพร้อมกันอย่างเดียว 1 คือตัวมันเองเท่านั้น ถ้าเลขติดลบแปลว่าอันหนึ่งขึ้นอีกอันจะลง เช่น **Commodity** -0.28% เมื่อเทียบกับ**หุ้นโลก** แปลว่าถ้า**หุ้นโลก**เป็น 1.00% **โภคภัณฑ์**จะ -0.28% เป็นต้น ทางกลับกันถ้า**โภคภัณฑ์**บวก**หุ้นโลก**อาจจะติดลบ ดัชนี**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**มีความสัมพันธ์กับ**หุ้นโลก** 0.78 ก็คือ 78% นั่นเอง น้อยลงเยอะเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาดัชนี **ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**จะสัมพันธ์กับ**หุ้นโลก**หรือ **S&P500** ประมาณ 80-90% ถ้า**หุ้น Dow Jones** ตกวันนี้**ตลาดหุ้นไทย**ติดลบเกือบจะแน่นอน

วันนี้โลกแบ่งเป็น 2 ขั้วชัดเจน เราเริ่มรู้สึกว่าการเกิดขี้นการติดต่อสื่อสารน้อยลง เทียบวินระหว่างประเทศต่าง ๆ ลดลงไปเยอะ ถ้าถามว่าเราควรจัดการลงทุนของเราอย่างไร 1. เราโชคดีที่อยู่ในภูมิภาคที่มีความเติบโต เป็นภูมิภาคที่น่าลงทุน เป็นภูมิภาคที่จะเป็นแรงผลักดันเพื่อนร่วมโลกในช่วงต่อไป 2. การลงทุนในภูมิภาคจะมีมากขึ้น





การลงทุนจะยากขึ้นต้องติดตามการลงทุนมากขึ้น ต่อไปนี้ไม่มีอะไร Long Term ถือ  
ไปแล้วได้กำไรขายไปก่อนเวลาตกมาจะได้มีกำลังซื้อใหม่ ถ้ากำไรไม่ขายไม่เหมือนสมัยก่อน  
การเคลื่อนไหวน้อย

ภาคเศรษฐกิจใหญ่จะมีการฟื้นตัวแตกต่างกัน คาดหวังว่าอันที่ฟื้นตัวเร็วคือ การ  
ท่องเที่ยว คงจะเข้าสู่ภาวะปกติอีก 2-3 ปีข้างหน้า อันที่ขึ้นไปสูงเลยคือโรงพยาบาลเอกชน  
โรงแรมและภัตตาคารร้านอาหารปี 2025 ก็จะไม่เท่าเดิม Consumer goods ไม่ได้ลงไปมาก  
ตอนนี้ปกติแล้ว ปี 2022 เท่า ๆ กับปี 2019 ก่อนโควิดแล้ว ก็จะโตค่อย ๆ ไป FB exports  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังคงที่อยู่แต่ไม่ดีมาก

ประชากรของโลกจะเป็น 8,000 ล้านคนในสัปดาห์หน้านั้น โลกก็ต้องดูไป แต่อย่างไรก็  
ตามจากการที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องการควบคุมโควิดในรอบแรกแบบแซงหน้า  
ประเทศพัฒนาทั้งหลาย ทำให้เขารู้สึกประเทศไทยดีทุกคนก็หันมามอง ตอนนี้รัฐบาลตั้งเป้า  
ไว้เที่ยวอย่างเดียว ดูแลสุขภาพด้วย ภาคเอกชนช่วยผลักดันและจับมือกับภาครัฐ ก็จะเป็น  
เทรนด์ดีในอนาคตอาจจะมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น

ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาแรก ๆ ถ้าเราจัดการได้ดีประเทศเรานอกจากจะ  
ฟื้นฝ่าเศรษฐกิจแล้วก็จะมีปัญหาสังคมด้วย **หนี้ครัวเรือน**เราเพิ่มมากขึ้น **หนี้ภาครัฐ**เพิ่มเร็ว  
กว่าใครตั้งแต่โควิดมาเราก็อัดเงินช่วยเหลือ **หนี้ครัวเรือน**น่าเป็นห่วงอยู่แล้วส่วนใหญ่ **หนี้  
ครัวเรือน**กระจุกตัวอยู่คนมีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่ารัฐจะลดภาษี

**AI Trends in 2023 ปัญญาประดิษฐ์**มีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคต เขา  
บอกว่าต่อไปนี้เรื่องของ **ปัญญาประดิษฐ์**จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมี  
Technical Skill ที่ดี จะค่อนข้างง่ายทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จะเริ่มมีภาพเสมือนและ Sustainable  
AI ทำให้ทุกอย่างใช้ AI ในการช่วยลดของเสีย ธุรกิจของท่านต้องเริ่มคิดอันไหนที่จะลดการ  
ทำลายโลกได้ อะไรที่ลดความเสี่ยงได้ คิดไม่ออก AI จะช่วยท่านได้

พอร์ตแนะนำในปีหน้า อยากให้ลงทุนใน**หุ้นไทย**เพิ่มขึ้นส่วน**หุ้นต่างประเทศ**ก็ติด  
พอร์ตเอาไว้บ้าง **ทองคำ**ไม่แนะนำแล้ว **โภคภัณฑ์และอื่น ๆ** กำลังเพิ่มขึ้นเอา 2-5 % ติดไว้  
**อสังหาริมทรัพย์**ลดลงจากก่อนที่เคยแนะนำเพราะดอกเบี้ยขาขึ้นบางที่ก็กดตัน **พันธบัตร/  
หุ้นกู้** เริ่มเพิ่มสัดส่วนขึ้นเพราะดอกเบี้ยส่งออกลงน้อย แต่เดิมให้ลงน้อยถ้าเลือกระหว่าง  
**อสังหาริมทรัพย์กับพันธบัตร/หุ้นกู้**ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด  
**อสังหาริมทรัพย์**เป็นสิ่งที่มีความคล่องน้อยกองทุน **อสังหาริมทรัพย์**มีสภาพน้อยกว่า  
**พันธบัตร/หุ้นกู้** ส่วนตราสารตลาดเงินต่าง ๆ สภาพคล่องดีอยากให้มีเยอะหน่อย





ท่านวิทยากรพิเศษ คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  
บรรยายเรื่อง “ลงทุนอย่างไร ในปี 2566”  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565



คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ







คณะสโมสรโรตารีบางรัก, มูลนิธิเซนต์โยเซฟ  
และศาสนจักรพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค  
เดินทางไปดูการอบรมการซ่อมจักรยานยนต์มอเตอร์ให้กับผู้พิการ อ.กบินทร์บุรี  
ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565







มูลนิธิสโมสรโรตารีบางรักและมูลนิธิเซนต์โยเซฟ  
มอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ( Infusion Pump)  
ให้กับโรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก จำนวน 4 เครื่อง  
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565





Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

Bang Rak  
Rotary  
Club



IMAGINE  
ROTARY

Bang Rak  
Rotary  
Club



IMAGINE  
ROTARY

## สโมสรโรตารีบางรัก

ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมประจำสัปดาห์



## "เที่ยว(ทิพย์)ITALY กับ อ.บุสกา"

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เวลา 12.30 - 13.45 น.

ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐ์พงศ์

OnSite Meeting : Royal Orchid Sheraton  
OnLine Meeting : Zoom Meeting

Meeting ID : 921 080 1771

Passcode : rotary2020



Bang Rak  
Rotary  
Club





ท่านวิทยากรพิเศษ  
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565  
คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ  
ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
บรรยายเรื่อง “ลงทุนอย่างไรในปี 2566”

\*\*\*\*\*

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 65

ผศ.สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์  
เรื่อง “เที่ยว(ทิพย์)อิตาลีกับอาจารย์บุสกา”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 65

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร  
เรื่อง “การค้าไทย-จีนปี 2023”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค. 65

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 65

Khun Michael Andreassen  
เรื่อง “Changing Lives: From COVID to Beyond”

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65

อผภ.ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช  
เรื่อง “เรื่องของท้องและลำไส้ที่ต้องใส่ใจ”



สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ROTARY CLUB OF BANG RAK

Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel